



ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๖๐๗๖

ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการสนับสนุนภารกิจด้านการเฝ้าระวัง ประเมินจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภาพประชาชน โดยขณะนี้หลายพื้นที่ เริ่มเข้าสู่ช่วงระยะฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จึงต้องให้การสนับสนุน การดำเนินงานด้านสุขภาพ สุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวที่ประสบภัยน้ำท่วม กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย จึงได้จัดทำมาตรการด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมหลังน้ำท่วมรองรับการท่องเที่ยว สำหรับสถานประกอบการกิจการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ตลาด และแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนมาตรการสำหรับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่เข้าไปใช้บริการ

ดังนั้น จังหวัดกระบี่จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบภัยน้ำท่วมดำเนินการ ดังนี้

๑. ประสานผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเมินตนเองในระบบประเมินมาตรการ จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมหลังน้ำท่วม รองรับการท่องเที่ยว

๒. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตาม กำกับ และตรวจประเมินสถาน ประกอบการที่ประเมินตนเองในระบบ และยืนยันผลตรวจประเมิน สถานประกอบการที่ผ่านการประเมินในระบบ

๓. สื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมหลังน้ำท่วม รองรับ การท่องเที่ยวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบแนวทางในการป้องกันลดความเสี่ยงสุขภาพต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙

ตามข้อ ๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เลขที่ ๐๑๘๒  
วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๓  
เวลา

ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๕๖๓๒

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ได้ดำเนินการสนับสนุนภารกิจด้านการเฝ้าระวัง ประเมินจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันคุ้มครองสุขภาพประชาชน โดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ช่วงระยะฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จึงต้องให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวที่ต้องประสบภัยน้ำท่วม กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย จึงได้จัดทำมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหลังน้ำท่วมรับรองการท่องเที่ยวสำหรับสถานประกอบการบิกิจการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ตลาด และแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนมาตรการสำหรับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่เข้าไปใช้บริการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมดำเนินการ ดังนี้

๑. ประสานผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเมินตนเองในระบบประเมินมาตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมหลังน้ำท่วม รongรับการท่องเที่ยว
  ๒. ขอให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการติดตาม กำกับ และตรวจประเมินสถานประกอบการที่ประเมินตนเองในระบบ และยืนยันผลตรวจประเมิน สถานประกอบการที่ผ่านการประเมินในระบบ
  ๓. สื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมหลังน้ำท่วม รongรับการท่องเที่ยว ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบแนวทางในการป้องกันลดความเสี่ยงสุขภาพต่อไป
- ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://www.shorturl.asia/zOc2t> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

๖๕๓ พิวสันชินจิตกรม  
นางสาววารุภรณ์ พูลวาสน์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่น  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
จังหวัดนนทบุรี/เขตพญาไท/แขวงบางหว้า  
โทร ๐๒-๕๖๑๒๕๕๑/๐๒-๕๖๑๒๕๕๒



กองสาธารณสุขท้องถิ่น (นางสาววารุภรณ์ พูลวาสน์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โทร. ๐๒ ๕๖๑ ๕๐๐๖ ต่อ ๕๕๐๕  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dca.go.th และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง/นางสาวนริศรา เจ๊ะหะ

สงทพ ๒๕๖  
นางสาวโรจน์ ไข่มมาตร  
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

ตาม